



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Khảo sát rừng ngập mặn ven biển huyện Thái Thụy



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vùng rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Thái Thụy. Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 25/9, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi khảo sát rừng ngập mặn tại huyện Thái Thụy. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Thái Thụy.

Tổng diện tích rừng ngập mặn của huyện Thái Thụy là 2.514,5ha,

chiếm 9,36% diện tích đất tự nhiên và 31,3% diện tích đất bãi bồi ven biển. Rừng ngập mặn của huyện Thái Thụy cơ bản là rừng trồng bằng các nguồn vốn của các dự án, chương trình trong nước và nguồn tài trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế và chương trình của Liên hợp quốc. Nhận thức được tầm quan trọng của rừng ngập mặn trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng, những

năm gần đây, huyện Thái Thụy đã tiếp thu và triển khai có hiệu quả nhiều dự án trồng rừng, mỗi năm, toàn huyện trồng được trên 100ha; công tác quản lý và bảo vệ rừng được chú trọng, người dân đã có ý thức trong bảo vệ, trồng và phát triển rừng. Nằm trong vùng kinh tế ven biển của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, huyện Thái Thụy xác định đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế ven

biển kết hợp với phát triển du lịch sinh thái rừng ngập mặn của địa phương.

Qua khảo sát thực tế rừng ngập mặn tại các xã Thụy Xuân, Thụy Trường, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của rừng ngập mặn: là lá chắn bảo vệ vùng ven biển, cửa sông; giảm thiểu sự tàn phá của bão biển, triều dâng, hạn chế xói lở, giảm xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường và đẩy nhanh quá trình bồi tụ phù sa, là nơi bảo tồn đa dạng sinh học, cân bằng sinh thái... do đó chính quyền địa phương phải cùng các sở, ngành triển khai ngay các giải pháp để tiếp tục bảo vệ và nhân rộng diện tích rừng ngập mặn, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của rừng ngập mặn từ đó có trách nhiệm trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ. Thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÂN

Phát triển thương mại, dịch vụ tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo.

Sáng ngày 25/9, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp. Các đồng chí: Đỗ Thăng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đồng chủ trì buổi hội thảo. Cùng dự hội

thảo có lãnh đạo sở công thương các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và một số doanh nghiệp.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin một số kết quả phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của Thái Bình những năm gần đây và khẳng định liên kết vùng sẽ tạo ra mũi nhọn, các "cực tăng trưởng" đối với các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Bên cạnh phát huy tiềm năng, lợi thế

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN

TIẾN HẢI Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 2/12/2018 của Bộ Chính trị về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh về sáp nhập thôn, tổ dân phố, huyện Tiên Hải đã tập trung rà soát đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố, khẩn trương triển khai thực hiện theo Kế hoạch của tỉnh, bảo đảm đúng mục tiêu và lộ trình. Theo đó, UBND huyện Tiên Hải đề xuất sáp nhập xã Tây An, Tây Sơn, thị trấn Tiên Hải thành 1 đơn vị hành chính mới; xã Đông Trà, Đông Hải thành 1 đơn vị hành chính mới và sáp nhập thôn Rang Đông với thôn Quân Bắc Đoài của xã Văn Trường thành 1 thôn mới.

Để bảo đảm thực hiện kế hoạch đề ra, Tiên Hải tập trung tuyên truyền đến nhân dân các địa phương có phương án sáp nhập hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng với xu thế phát triển trong tình hình mới. Yêu cầu các địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân để tiếp hợp, kiến nghị với cấp trên. Việc sáp nhập, sáp nhập phải bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, không gây xáo trộn, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của nhân dân.

MANH THẮNG

VŨ THƯ Tập huấn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới

Sáng ngày 25/9, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tập huấn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) cho hơn 400 cán bộ, lãnh đạo các xã, thị trấn, thôn và tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt 10 nội dung nổi bật trong kết quả xây dựng NTM tại huyện Vũ Thư đến thời điểm này; phổ biến, hướng dẫn các nội dung lấy ý kiến; cách thức tiến hành 3 bước lấy ý kiến. Theo đó, quy trình thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện NTM gồm: tiến hành lấy ý kiến, tổng hợp kết quả đánh giá khi có ít nhất 60% hộ gia đình trên địa bàn huyện tham gia lấy ý kiến, công khai kết quả lấy ý kiến. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn cách thức lập phiếu lấy ý kiến, thống kê số liệu vào các biểu tổng hợp theo mẫu quy định. Huyện Vũ Thư chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện NTM trước ngày 25/10/2019.

Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các xã, thị trấn, thôn và tổ dân phố trên địa bàn huyện nắm vững nội dung, quy trình từ đó triển khai thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện NTM bảo đảm khách quan, chính xác, thực chất.

QUYNH LƯU

THÁI THUY Huy động gần 3.875 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), sau 9 năm triển khai thực hiện, huyện Thái Thụy đã huy động tổng nguồn vốn 3.874.814,68 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã) là 968.116,18 triệu đồng (chiếm 24,14%); nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa là 2.172.285,8 triệu đồng (chiếm 56,69%); nguồn vốn từ các dự án lồng ghép, doanh nghiệp là 734.412,7 triệu đồng (chiếm 19,17%). Nhờ tinh thần vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay huyện Thái Thụy cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, 47/47 xã (đạt 100%) được công nhận đạt chuẩn NTM.

THANH HUYỀN

ĐÔNG HUNG 9 tháng, tổng giá trị sản xuất tăng 11,58% so với cùng kỳ

Sáng ngày 25/9, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện Đông Hưng ước đạt 9.380 tỷ đồng, đạt 71,41% kế hoạch năm, tăng 11,58% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản do gặp nhiều khó khăn bởi giá cả thị trường không ổn định, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp nên tổng giá trị sản xuất chỉ đạt 2.257,1 tỷ đồng, giảm 1,93%; công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 5.221,9 tỷ đồng, tăng 20,46% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Đến nay, 43/43 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

3 tháng cuối năm, huyện Đông Hưng tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng, triển khai đề án "Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025", tiếp tục kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, phấn đấu hết tháng 11/2019 hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới...

THU HIỀN

HUNG HÀ 36/36 HTX có mô hình liên kết sản xuất

Những năm qua, huyện Hưng Hà đã triển khai thực hiện các giải pháp phát triển vùng sản xuất hàng hóa nông sản. Trong đó chú trọng đơn đốc các HTX SXKD DVNN tổ chức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị nông sản cho nông dân. Đến nay, toàn huyện có 36/36 HTX có mô hình liên kết sản xuất, qua đó đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung như: vùng trồng cây ăn quả xã Hồng An với diện tích trên 140ha; vùng liên kết bao tiêu sản phẩm trồng bí của xã Dân Chủ 70ha; vùng trồng ngô ngọt, bắp cải xã Diệp Nông 50 - 80ha; vùng trồng cây dược liệu xã Thống Nhất 70ha... Trong thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo nâng cao vai trò của các HTX SXKD DVNN trong liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; có chính sách khuyến khích hình thức liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm để nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất cho nông dân và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MAI THƯ

"Trái ngọt" từ ý Đảng - lòng dân

(Xem trang 2)



Diện mạo nông thôn mới ở xã Bình Định (Kiến Xương).

Tinh gọn bộ máy từ cơ sở

(Xem trang 3)